



ประกาศจับ โดยเอฟบีไอ

เมอร์เรย์ กอร์ดอน วอลเลอร์

การหลบหนีที่ผิดกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินคดี – การไม่มาปรากฏตัว (การชู้กรรโชก)



ภาพถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2549

ข้อมูลส่วนบุคคล

นามแฝง: กอร์ดอน วอลเลอร์, เมอร์เรย์ จี. วอลเลอร์, กอร์ดอน เมอร์เรย์ วอลเลอร์, โรเบิร์ต ชาร์ลส์ จอห์นสัน, เบิร์ต คอนเนอร์ส	
วันเดือนปีเกิดที่ใช้: 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490	สถานที่เกิด: โมบิล อลาบามา
สีผม: สีบลอนด์	สีของตา: สีเขียว
ความสูง: 6 ฟุต 0 นิ้ว [182.88 เซนติเมตร]	น้ำหนัก: 190 ปอนด์ (86.18 กิโลกรัม)
เพศ: ชาย	เชื้อชาติ: ผิวขาว
อาชีพ: ผู้อำนวยการโครงการควบคุมความปลอดภัย	สัญชาติ: อเมริกัน
แผลเป็นและตำหนิรูปพรรณ: ไม่มีเท่าที่ทราบ	NCIC: W341095931

หมายเหตุ

เชื่อกันว่าวอลเลอร์ได้หนีจากสหรัฐไปยังฟิลิปปินส์ เขาชอบเข้าห้องสนทนาทางอินเทอร์เน็ต

คำเตือน

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึง ปี พ.ศ. 2549 เมอร์เรย์ กอร์ดอน วอลเลอร์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารของบริษัท อลาบามา เซฟตี้ อินชิติว (Alabama Safety Institute, Inc.) ในเมืองโมบิล นี่เป็นโครงการอ้างอิงของศาลที่ติดตามชายหนุ่มที่ถูกควบคุมความปลอดภัยอย่างเป็นทางการของศาล ในช่วงเวลานี้วอลเลอร์ได้ข่มขู่ผู้ถูกควบคุมความปลอดภัยซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเขาโดยตรง ผู้ถูกควบคุมความปลอดภัยได้ถูกสั่งให้ทำการกระทำทางเพศที่เบี่ยงเบนสำหรับและกับวอลเลอร์ หรือไม่เช่นนั้นก็กลับไปเข้าคุก วอลเลอร์ยังใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านของเขาเพื่อค้นหาผู้ชายคนอื่นๆบนอินเทอร์เน็ตและให้ผู้ถูกควบคุมความปลอดภัยพบพวกเขาและกำหนดให้ทำกิจกรรมทางเพศที่พวกเขาชอบ

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 เขาถูกดำเนินคดีในข้อหาชู้กรรโชกขั้นแรก (2 กระทั่ง) และข้อหาชู้กรรโชกขั้นที่สอง (3 กระทั่ง) และมีการออกหมายจับเขา ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 วอลเลอร์ถูกจับกุมตัวและได้รับการปล่อยตัวด้วยการประกันตัว วอลเลอร์ได้มาปรากฏตัวเพื่อพิจารณาคดีในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 แต่เขาไม่มาปรากฏตัวเพื่อการพิจารณาคดีในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 การพิจารณาคดีของวอลเลอร์ถูกกำหนดใหม่เป็นวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2549 แต่เขาไม่ได้มาปรากฏตัว

ศาลรัฐอลาบามา เซอร์กิต ของโมบิลเคาน์ตี ได้ออกหมายจับเขาเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2549 หลังจากที่วอลเลอร์ไม่มาปรากฏตัวในข้อหาชู้กรรโชก วอลเลอร์ถูกกล่าวหาจากรัฐบาลกลางด้วยข้อหาการหลบหนีที่ผิดกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินคดีโดยศาลแขวงสหรัฐ เขตตอนใต้ของรัฐอลาบามา และในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2549 มีการออกหมายจับจากรัฐบาลกลางเพื่อจับกุมเขา

การพิจารณาคดีของวอลเลอร์กำหนดไว้ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2549 แต่เขาไม่มาปรากฏตัว ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 วอลเลอร์ถูกพิจารณาคดีโดยไม่มาปรากฏตัวที่เมืองโมบิล อลาบามา เขาถูกพบว่ามีความผิดทุกข้อกล่าวหา

การพิจารณาว่ามีอาวุธและเป็นอันตรายและมีความเสี่ยงในการหลบหนี

หากท่านมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนี้ โปรดติดต่อสำนักงานเอฟบีไอในท้องถิ่นของท่าน หรือสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาที่ใกล้ที่สุด

สำนักงานท้องถิ่น: โมบิล